





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>สร.พร้อมดันโรค NCDs เป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday thailnadplus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สร.ว่า นโยบายคนไทยท่ามกลาง NCDs เป็นนโยบายสำคัญในปีงบประมาณนี้ ขณะนี้ได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว 7 ครั้ง ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ โดยมี อสม.และประชาชนเรียนการันันคาร์บแล้วกว่า 7 ล้านคน จึงมีการวางแนวทางการดำเนินงาน คือ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ อสม. เก็บข้อมูลจำนวนคนนัคาร์บ เตรียมจัดตั้งคลินิก NCDs Remission ในรพ.ทุกระดับ เตรียมจัดตั้งศูนย์คนไทยท่ามกลาง NCDs อ่าเภอละ 1 แห่ง การออกกำลังกาย และยกระดับเสนอให้นโยบายคนไทยท่ามกลาง NCDs เป็นวาระแห่งชาติต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธ.ค.นี้ ก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p>	
<p>30บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.เผยที่ประชุมผู้บริหาร สร. มีการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และระบบใบส่งตัว เริ่มส่งแบบดิจิทัลซึ่งจะลดการใช้กระดาษในวันที่ 1 ม.ค.68 ส่วนความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย NCDs มี อสม. และประชาชนสามารถนัคาร์บเป็นแล้วกว่า 7 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมีการรณรงค์ตรวจสุขภาพร่างกายผู้ขับขี่รถสาธารณะอีกด้วย</p>	
<p>ความคืบหน้าร่างกฎหมายสำคัญ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ... (ก.สร.) หรือร่างกฎหมายแยก สร.ออกจาก ก.พ. ว่า เสนอผู้บริหารสูงสุดไปแล้ว จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า โดยให้เตรียมผู้รับผิดชอบของสร.ไปให้ข้อมูล เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของข้าราชการ บุคลากรก.สร.กว่า 4 แสนคน จึงต้องดูให้รอบคอบ โดยมีรองนายกฯ มาช่วยกันกรอง ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งเห็นด้วย และตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมบ้าง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องการเงิน ได้ชี้แจงว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างไร</p> <p>ส่วนร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยังอยู่ที่กรมบัญชีกลาง หวังว่าจะผ่านออกมา จะได้ไปพร้อมกันกับร่างกฎหมายของพรรคการเมืองที่เสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ร่างทั้ง 2 ส่วน อาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่หลักๆ ต้องการให้ อสม. มีความมั่นคง สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ไม่ได้มีปัญหา แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ยังไม่เข้าครม.</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ช่วยเหลือ 4 ลูกเรือประมงไทย</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand, thereporter, ch3, linetoday, newtv, thaitabloid)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สร. จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ 4 ลูกเรือประมงไทย หลังได้รับการปล่อยตัวจากเมียนมา ล่าสุด ตนได้รับรายงานว่า รพ.ระนองร่วมกับ สสจ.ระนอง และสสอ.เมืองระนอง มอบหมายทีม MCATT และ MERT พร้อมรถ ambulance เข้าประจำการ ที่ท่าเทียบเรือ ฝั่งจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พร้อมในการประเมินสุขภาพกายและใจของลูกเรือทั้ง 4 คน รวมถึงประเมินสภาพจิตใจของทั้ง 4 ครอบครัวด้วย ส่วนประเด็นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือ ต้องประเมินปัญหาเรื่อง reaction to severe stress เพื่อป้องกัน PTSD ระยะยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, linetoday)</p> <p>- นายจिरายู ท่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยได้เตรียมพร้อมรองรับ 4 คนไทยที่จะข้ามกลับมาที่จังหวัดระนอง ซึ่งคาดว่าจะในช่วงบ่ายวันนี้จะส่งคนไทยมายัง จ.ระนอง บริเวณท่าเรือประภาคาร ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทำรายละเอียดของคณะกรรมการส่วนชายแดนท้องถิ่นหรือ TBC ของทั้งสองประเทศ ด้าน ก.สธ.ได้เตรียมแผนการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 4 คน และครอบครัวโดยทีมสุขภาพจิต และทีมแพทย์ รพ.ระนอง</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้สั่งทีมสุขภาพจิตเตรียมข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 4 ครอบครัว และได้เตรียมพร้อมให้การประเมินและดูแลทั้ง 4 ครอบครัวเมื่อเดินทางมาถึง โดยรพ.ระนอง จะนำรถพยาบาลไปรับมาที่ รพ.ระนอง เพื่อตรวจร่างกายและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อน จากนั้นจะประเมินปัญหาเรื่องการตอบสนองของจิตใจต่อความเครียดรุนแรง เพื่อป้องกันโรค PTSD ระยะยาว พร้อมทั้งวางแผนการดูแลปัญหาโรค PTSD ในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก หากมีความจำเป็นต้องแอดมิต ก็สามารถแอดมิตได้ที่ รพ.ระนอง หรือ รพ.สวนสราญรมย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, thaiBS, linetoday, sondhitalk)</p> <p>-ล่าสุด หลังจากรอคอยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ ตลอดทั้งวันยังไม่มีความชัดเจนว่าทางการเมียนมาจะยอมปล่อยตัว 4 ลูกเรือประมงไทย ทราบว่ากำลังรอคำสั่งปล่อยตัวจากทางรัฐบาลเมียนมาส่วนกลางอยู่ ขณะเดียวกันมีรายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาต้องการให้ดำเนินคดีกับกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในข้อหาถูกลักขโมยและลักลอบเข้าเมืองให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะยอมปล่อยตัว</p>	
<p>คาดเปิดใช้ 'รพ.ปลวกแดง 2' ดูแลพื้นที่ออีชี กลางปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง รพ.ปลวกแดง 2 ที่ดำเนินการพัฒนา รพ. ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ว่า น่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2568 ส่วนที่ประชาชนกังวลเรื่องขวางทางน้ำ มีการพูดคุย และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เบื้องต้นมีเอกชน 13 ราย มาเข้าฟังรายละเอียด และมี 4 รายที่เข้าฟังเป็นการส่วนตัวแบบลวงลึก ส่วนจะมีการขยายโมเดลร่วมทุนแบบ PPP ไปในพื้นที่อื่นๆ อีกหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา โครงการนี้มีความล่าช้า เพราะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 ก่อนจะผ่าน ครม. เห็นชอบเมื่อต้นปี 2566 จนถึงตอนนี้ปลายปี 2568 ใช้เวลา 3-4 ปี ค่อนข้างช้า แต่ดีที่สุดแล้ว เพราะการดำเนินงานในรูปแบบ PPP นี้ สธ.ไม่เคยทำมาก่อน ไม่มีความชำนาญ เป็นที่แรกที่ดำเนินการ</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า โครงการนี้มีการใช้งบประมาณจำนวนมากว่า 2,000 ล้านบาท จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาเอกชนมาร่วม ในส่วนของ สธ. มีการจัดงบประมาณไปแล้ว 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ราวเดือน เม.ย. 2568 การก่อสร้างอาคารบางส่วนจะแล้วเสร็จ ซึ่งพื้นที่ รพ. มีทั้งหมด 26 ไร่ แม้จะตั้งอยู่ใน จ.ระยอง ที่ประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือออีชี แต่พื้นที่ รพ. จำเป็นต้องประกาศให้เป็น รพ.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย โดยล่าสุดผ่านคณะกรรมการออีชี เมื่อเดือน พ.ย. 2567</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงาน รพ.ปลวกแดง 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีประชากรประมาณ 80,000 คน และผู้ประกันตนอีกเกือบ 3 แสนคน ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของ สธ. นั้น ช่วงเดือน ม.ค. 2568 จะมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน เพื่อพิจารณาความเห็นและข้อเสนอของเอกชน ช่วงเดือน เม.ย. 2568 จะประกาศเชิญชวนและขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน ช่วงเดือน ก.ค. 2568 เปิดรับซองข้อเสนอของเอกชน</p>	
<p>เตรียมฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, pptvhd36)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เตรียม Kick off ฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อลดการป่วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ซึ่งได้มีการจัดหาวัคซีนร่วมกับ สปสช. เป็นวัคซีนชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ จำนวน 400,000 โดส และชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 673,500 โดส ทั้งนี้ ได้วางแผน Kick off ฉีด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 5 ภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มครั้งแรก ที่ รร.วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในที่ 20 ธ.ค.67</p>	
<p>สธ. ผนึกกำลัง สสส. จัดงาน LONG LIFE THAI FIT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, innnews, linetoday, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แฉลงข่าว สธ. ผนึกกำลัง สสส.จัดงานแฉลงข่าวการจัดมหกรรม LONG LIFE...THAI FIT พิทยากาพิโตใจ ออกกำลังกายทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค.67 ณ สวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข (สนามกีฬาคน กิน คาร์ป) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 22 ธ.ค.67 จะเกิดมหกรรมออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ควบคู่กับกิจกรรมสาธารณสุขร่วมใจ ขยับกาย ห่างไกล NCDs โดยมีประชาชน บุคลากรสาธารณสุขจาก 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร มากกว่า 10,000 คน มาร่วมออกกำลังกายพร้อมกันในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสัญญาณว่า สธ. ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การรักษาพยาบาล แต่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย โดยมีกิจกรรม อาทิ การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงไทยเดิม การแสดงรำถวายพระพร ชุดพระเกียรติก้องฟ้า รามาวตาร พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเทศกาลดนตรีจากศิลปิน และดีเจชั้นนำของประเทศ โดยสมัครเข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>	
<p>สธ.เฝ้าระวังโรคระบาดไม่ทราบสาเหตุ ใน 'ตึอาร์คองโก'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews, kapook, hfocus, linetoday, newtv, thailandplus, tnnthailand, thaiPBS, hfocus, thebangkokinsight, thaitabloid, ch3)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้มีการติดตามสถานการณ์โรคไม่ทราบสาเหตุ ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ตึอาร์คองโก) ที่พบการระบาดในจังหวัดคองโก ห่างเมืองหลวง 400 ไมล์ ผู้ป่วยมีอาการระบบทางเดินหายใจคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะมาก มีน้ำมูก หายใจลำบาก โดยตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.67 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยแล้ว 376 ราย เสียชีวิต 143 ราย เป็นผู้ป่วยเด็กเล็กประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขของตึอาร์คองโกได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังและงดการสัมผัสกับร่างผู้เสียชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และองค์การอนามัยโลก (WHO) กำลังสอบสวนหาสาเหตุและออกคำแนะนำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ในส่วนของประเทศไทย ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งปกติมีมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศตึอาร์คองโกก่อนที่จะเข้าประเทศไทยอยู่แล้ว เนื่องจากเป็น 1 ใน 42 ประเทศที่ประกาศเป็นเขตติดโรคไข้เหลือง</p>	
<p>เตือนภัยฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, จส.100,voicetv.,tnn, linetoday, thailandplus, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในปี 2568 นพ.วีรวุฒิ อิมสารฉาย รองปลัด สธ. ได้ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 - 29 พ.ย.67 พบผู้ป่วยรวม 6.4 ล้านราย เป็นกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบมากที่สุด 2.7 ล้านราย ตามด้วยกลุ่มโรคตาอักเสบ 2.1 ล้านราย และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 1.3 ล้านราย สธ.จึงได้กำหนด 4 มาตรการ ดังนี้ 1.สร้างความรอบรู้การลดมลพิษและการดูแลสุขภาพป้องกันตนเอง 2.ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยยกระดับการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างรวดเร็วด้วยดิจิทัล หากค่าฝุ่นเกินมาตรฐานให้รีบแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว 3.จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ขยายเครือข่ายคลินิกมลพิษ คลินิกมลพิษออนไลน์ และมีระบบนัดหมายผ่านไลน์ "หมอมพร้อม" 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หากค่าฝุ่นเกิน 75.1 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 2 วัน จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับจังหวัด และหากเปิด 2 จังหวัดขึ้นไป จะเปิด PHEOC ระดับเขตสุขภาพ และมีข้อสั่งการ 7 ข้อ อาทิ ให้ผู้ตรวจราชการฯ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ นพ.สสจ. ผอ.รพช./ รพท. และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและดำเนินการตาม 4 มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ช่วยน้ำท่วมได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>-ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่ 6 รพ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็ว โดยเป็นรพ.ในจ.ปัตตานี 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ทุ่งยางแดง รพ.แม่ลาน รพ.ยะหริ่ง และรพ.หนองจิก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรองได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ โรงซักฟอก ระบบประปาและหน่วยจ่ายกลางพบอุปกรณ์ชำรุด ส่วนอีก 2 แห่ง อยู่ในจ.สงขลา คือ รพ.ควนเนียง ระบบสายล่อฟ้า ระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบวิทยุสื่อสารถูกฟ้าผ่าได้รับความเสียหาย และรพ.จะนะ ยูนิคทันตกรรมได้รับเสียหาย พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ปฏิบัติงาน 400 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม.ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส</p>	
<p>วันโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday, newtv, hfocus)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยวันโรค เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ติดต่อกันได้ง่าย แพร่กระจายในชุมชนและลอยอยู่ในอากาศ แต่ผู้ที่ได้รับเชื้อเพียงร้อยละ 10 ที่จะป่วยเป็นวันโรค เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลงจากโรคประจำตัว เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยเบาหวาน เด็ก ผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยวันโรคเป็นกลุ่มเสี่ยง ปัจจุบันรักษาให้หายได้ มียารักษาที่มีประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้ดี หากได้รับประทานยาให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์</p>	
<p>อย.กวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, newtv, thaitodaynews)</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. กวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 67 กว่า 3,900 คดี รวมมูลค่าของกลางกว่า 290 ล้านบาท เป็นคดีโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย 50.16% ทั้งโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ 3 แห่ง ทลายแหล่งผลิตยา tramadol กว่า 84 ล้านเม็ด ทลายเครือข่ายแหล่งผลิตโบท็อกซ์ปลอม ทลายโกดังทุนเงินปลอม เครื่องสำอางแบรนด์ดัง ทั้งนี้ อย.จะตรวจสอบ เฝ้าระวังการโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โดยจัดทำระบบป้องกัน กวาดจับโฆษณาด้วย AI และขยายจำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังและรายงานปิดกั้นโฆษณา พร้อมร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ขายให้กับ อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง</p>	
<p>ไทย – จีน จับมือเดินหน้าพัฒนาทางการแพทย์แผนดั้งเดิม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-นายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ประชุมแลกเปลี่ยนนโยบายและความร่วมมือ กับ Guangxi Medical Products Administration สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่อยอดในการกำกับดูแลด้านยาทางการแพทย์ดั้งเดิม และมาตรฐานการวิจัยและว่าด้วยความมั่นคงในระบบสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านการแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ปัจจุบัน มีการผลิตแพทย์แผนปัจจุบันที่อบรมหลักสูตรฝังเข็ม 2,202 ราย กับแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัย 2,220 ราย รวมกว่า 4,422 ราย และตำรับยาสมุนไพรจีนที่ซับซ้อนราว 100 รายการ ที่เป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยได้ โดยสามารถเบิกค่ารักษาการฝังเข็มสำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากค่ารักษาดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยนิวส์, linetoday)</p> <p>-เพจ “สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth” ได้โพสต์ระบุข้อความจาก กรมควบคุมโรค ว่า น้ำยาบุหรีไฟฟ้า มีส่วนผสมน้ำยาต้องศพ ซึ่งเสี่ยงมะเร็ง-โรคทางเดินหายใจ ระคายเคืองดวงตา-ผิวหนัง ชวนเลิกสูบลดเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โลกวันนี้</p> <p>-ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ได้จัด การเสวนาสื่อเรื่อง “ซ่าแหละ รายงาน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คณะกรรมการการวิจัยสัมฤทธิ์พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุรีไฟฟ้าในประเทศไทย” เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณะทราบถึง กระบวนการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ความไม่ชอบมาพากลของรายงาน และความไม่ชอบธรรมขององค์ประกอบคณะกรรมการฯ มีการตั้ง กมธ.2 คนเอี่ยวโยงธุรกิจบุหรี่ยักษ์ใหญ่ร่วมเป็นคณะ กมธ. สอดส่องอนุสัญญา UN เตือนเก็บภาษีเพิ่มก็ไม่คุ้มค่ารักษาป่วยพิษบุหรี่ ปลุกสังคมร่วมปกป้องเยาวชนพ้นจากมหันตภัยร้ายบุรีไฟฟ้า</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาบุรีไฟฟ้ากับแนวทางสู่การควบคุมที่สมเหตุสมผล โดยมีความเห็นว่า การควบคุมบุรีไฟฟ้าควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผล โดยเน้นว่าการทำให้บุรีไฟฟ้าถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดอาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการห้ามแบบเบ็ดเสร็จที่ดำเนินมากกว่า 10 ปีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดมืดที่ขาดการควบคุม และเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับ การปกป้องเยาวชน จากการเข้าถึงบุรีไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน และเสนอว่ารัฐบาลควรออกมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อไม่ให้บุรีไฟฟ้ากลายเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน เชื่อว่า การตัดสินใจควรอาศัยข้อมูลจากทุกด้าน เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างจากต่างประเทศ และข้อเท็จจริงในบริบทของประเทศไทย โดยการพิจารณาดังกล่าวควรดำเนินการผ่านกลไกของ กมธ. วิสามัญ ที่มีตัวแทนจากทุกฝ่าย เพื่อให้นโยบายที่ออกมามีความรอบด้านมากที่สุด</p>	
<p>พินัยกรรมชีวิต” (Living Will)</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thailandplus, thecoverage, hfocus)</p> <p>- ในเวทีเสวนา “นวัตกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง รองรับ Thailand 4.0” ในงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 ปัจจุบันการทำ Living Will มีช่องทางที่สะดวกมากขึ้น หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้พัฒนาระบบให้คนไทยทุกคนสามารถทำหนังสือ Living will แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Living Will) ได้แล้ว โดยพบว่ากว่า 1 ปีประชาชนทำหนังสือแสดง Living Will มากถึง 1,927 คน โดยภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ทำให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐสามารถกระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการตายดี</p> <p>นพ.กัญญา ศรีวิระชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์บริรักษ์ รพ.ศิริราช ได้ชี้ว่า สิ่งสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระยะท้าย และสิทธิการตายดีตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ให้แพร่ไปในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนรู้และตระหนักถึงการวางแผนเพื่อระยะสุดท้ายของชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีสำหรับตัวเอง และควรต้องทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาว</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการชั่วคราว รพ.แพทย์แผนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <p>-นพ.นิยม วิวรรธณดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 กรรมการการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมที่ตั้งศูนย์บริการชั่วคราวศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาจังหวัดแพร่ และแจ้งข่าวดีว่า ในปี พ.ศ.2569 จะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาจังหวัดแพร่ โรงเรียนแม่ยางกาด บ้านแม่ยางม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่</p>	
<p>สมาคม รพ.สต. จังหวัดขอนแก่น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นางประภัสสร ชาลีคาร ผอ.รพ.สต.เมืองเพ็ญ ต.เมืองเพ็ญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และอนุกรรมการ สมาคม รพ.สต. จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมากลุ่มบุคลากรจาก รพ.สต. 248 แห่ง ที่ได้ถ่ายโอนมา อบจ.ขอนแก่น กว่า 1,600 คน ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง สมาคม รพ.สต. จังหวัดขอนแก่น ขึ้น เพื่อเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมุ่งเน้นให้บุคลากร รพ.สต. ในแต่ละวิชาชีพ ได้เข้ามาร่วมกันยกระดับศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพของตัวเองอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการอบรมต่างๆ</p>	
<p>เม็กซิโกพบเด็กเสียชีวิต 13 ราย คาดสาเหตุจากน้ำเกลือปนเปื้อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (จส. 100, linetoday)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขเม็กซิโกรายงานว่า พบเด็กเสียชีวิต 13 รายในสถานพยาบาล 4 แห่งในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในถุงน้ำเกลือ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นทารกและเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียเคล็บซิเอลลา ออกซิโทกา ทั้งหมด 20 ราย โดยในจำนวนนี้ เสียชีวิต 13 ราย ส่วนอีก 7 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง</p>	
<p>เชิยร์ราลีโอนเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน ‘อีโบล่า’ ครั้งแรก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- เชิยร์ราลีโอนเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน “อีโบล่า” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นกลุ่มแรก หลังมีผู้ชีวิตกว่า 11,000 ราย ในแอฟริกาตะวันตก ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p>แผนลาออกของบุคลากรการแพทย์ Gen Z</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- ผลสำรวจใหม่ของ Soliant Health ซึ่งได้สำรวจแนวโน้มการจ้างงานในสายอาชีพดูแลสุขภาพ ประจำปี 2024 พบว่า บุคลากรด้านการแพทย์รุ่น Gen Z ในสหรัฐ ราวๆ หนึ่งในห้าหรือประมาณ 22% มีแผนจะลาออกจากสายอาชีพนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังจะขาดแคลนบุคลากรมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้</p> <p>สำหรับสาเหตุที่ทำให้บุคลากรการแพทย์รุ่นใหม่ มีแนวโน้มอยากลาออกจากงานมากกว่ารุ่นอื่นๆ นั้น เหตุผลอันดับ 1 คือ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นพิษในที่ทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจ รวมถึงข้อจำกัดในการก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะที่เหตุผลรองลงมา คือ ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงาน แต่หากมองในแง่ดี การที่คนรุ่นใหม่ลาออกจากสายงานนี้จำนวนมาก อาจบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างของการทำงานได้จริง ในอนาคตอาจได้เห็นภาพว่า บุคลากรทางการแพทย์มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น ฝ่ายบริหารมีการลงทุนด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้น</p>	